



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้ประกาศรับสมัคร เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหาร ส่วนตำบลม่วงหมู ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา สังกัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ณ องค์การ บริหารส่วนตำบลม่วงหมู อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยความตามข้อ ๒๐ ของประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ เลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการ เลือกสรรครั้งนี้ให้เป็นอันยกเลิก ผู้ที่ได้ผ่านการเลือกสรร องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู จะพิจารณาเข้ารับ การจ้าง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสิงห์บุรี

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวพทธิพย์ อมรุ่งเรืองชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู อำเภอมะนังจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 (แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู)
 ลงวันที่ ๓๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	เกณฑ์การประเมิน				คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ ๑๐๐)	หมายเหตุ
			ภาค ก (๑๐๐ คะแนน)	ภาค ข (๑๐๐ คะแนน)	ภาค ค (๑๐๐ คะแนน)	คะแนนรวม (๓๐๐ คะแนน)		
๑	๐๐๐๐๑	นางสาวณัฐพร อินันทสุข	๖๘.๐๐	๘๖.๐๐	๙๒.๓๓	๒๔๖.๓๓	๘๒.๑๐	ผ่าน

หมายเหตุ

- ให้ผู้ผ่านการสรรหาฯ มารายงานตัวเมื่อได้รับหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวจากองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
- ผู้ผ่านการสรรหาฯ จะทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู หลังจากที่ได้รับแจ้งจากที่ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความเห็นขอเป็นการจ้าง



(นางสาวพรทิพย์ อมรรุ่งเรืองชัย)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู